

กวด. ๕๖๒

วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๕

เวลา ๑๔.๕๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๔๑๑
รับที่(อีเมล) -
วันที่ 3 พ.ค. 2565 8.50 น.

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๕/๒๗๑๑



สำนักงานสภาพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง หนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฮังการีเพื่อการยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ ในการได้มาซึ่งที่ดิน อาคารและห้องชุด สำหรับใช้เป็นที่พักและที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในดินแดนของแต่ละฝ่าย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๐๒๑๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง หนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฮังการีเพื่อการยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ ในการได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และห้องชุด สำหรับใช้เป็นที่พักและที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในดินแดนของแต่ละฝ่าย ของกระทรวงการต่างประเทศ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว ขอเสนอความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการต่อการจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนเพื่อการยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมการโอนที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายที่ดิน อาคารและห้องชุด เพื่อใช้เป็นที่พักและที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในดินแดนของแต่ละฝ่ายระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฮังการีรับหลักปฏิบัติต่างตอบแทนระหว่างกัน ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ เนื่องจากประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อและการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เป็นที่พักและที่ทำการของสถานกงสุล และยังช่วยสนับสนุนสถานะของไทยในเวทีระหว่างประเทศในการปฏิบัติตามหลักสากลทางการทูต ที่หากมีการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการทูตระหว่างสองประเทศต้องมีการจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนเพื่อยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อและการโอนอสังหาริมทรัพย์ของทั้งสองประเทศนั้น ๆ บนหลักปฏิบัติต่างตอบแทนระหว่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ ที่ให้ความสำคัญกับความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ที่มีใช้สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย เห็นควรให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

๒. เห็นควรอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามหนังสือแลกเปลี่ยนฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายตฤชา พิขยน์นท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๔๑๔ (พันธสิทธิ)

E-mail: Puntasith@nesdc.go.th